



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และการดำเนินการสอบ อบรมและสอบหลักสูตร
เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19

โดยที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ขยายระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คราวที่ ๑ ออกไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และขยายระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คราวที่ ๒ ออกไป จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและไม่ให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์ หรือละเมิดกฎหมายที่กำหนดเวลาให้ต้องปฏิบัติให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และการดำเนินการสอบ อบรมและสอบหลักสูตรเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังต่อไปนี้

๑. งดค่าปรับกรณีใบอนุญาตให้มีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม และค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุที่ครบรอบระยะเวลาชำระที่ครบอายุตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สามารถมาดำเนินการขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่หรือชำระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

๒. การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนหรือสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เปิดสอนหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) และหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator's Certificate) ทั้งนี้ กรณีที่มีการสอบและประกาศผลการสอบไปแล้ว ให้ผู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์วัดผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาดำเนินการสอบซ่อมได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

เลขาธิการ กสทช.